

Số: 200/2021/BC-TA

Hương Trà, ngày 15 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ
NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

Thực hiện Thông báo số 90/TB- HĐND ngày 01/11/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà về nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 03 của HĐND thị xã khóa VII; Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà báo cáo tình hình hoạt động của Tòa án nhân dân thị xã năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NĂM 2021

Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/9/2021, Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà đã thụ lý 257 (giảm 28 vụ so với năm 2020) vụ án các loại, đã giải quyết 239 vụ (giảm 18 vụ so với năm 2020), đạt tỉ lệ: 93%. Hòa giải thành 139 vụ, đạt tỷ lệ 78,1%.

Trong đó:

+ Án hình sự:

Thụ lý 64 vụ/171 bị cáo, đã giải quyết 61 vụ/162 bị cáo, đạt tỷ lệ 95,3% về số vụ. Hiện nay còn tồn 03 vụ/09 bị cáo là do các vụ án này mới thụ lý và có bị cáo thuộc diện phải cách ly do dịch Covid-19. So với năm 2020, án thụ lý tăng 06 vụ, số bị cáo tăng 3 bị cáo. Đã xét xử theo phiên tòa rút kinh nghiệm 03 vụ/03 Thẩm phán. Năm nay số lượng án hình sự thụ lý tăng cả về số lượng và về tính phức tạp, có nhiều vụ các cơ quan liên ngành tổ tụng có nhiều quan điểm khác nhau, phải xin ý kiến liên ngành hai cấp. Phần lớn các vụ án liên quan đến loại tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, Trộm cắp tài sản, Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trong tổng số các bị cáo đã bị xét xử, giải quyết, Tòa án đã xử phạt: Phạt tù có thời hạn 77 bị cáo, chiếm tỉ lệ 47,5%; Án tù cho hưởng án treo 28 bị cáo, chiếm tỉ lệ 17,3%; Cải tạo không giam giữ 17 bị cáo, chiếm tỉ lệ 10,5%; Phạt tiền là hình phạt chính 40 bị cáo, chiếm tỉ lệ 24,7%. Có 02 vụ/ 07 bị cáo Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, đều được Viện kiểm sát chấp nhận.

Án bị kháng nghị 02 vụ, án bị kháng cáo 22 vụ và cấp phúc thẩm đã đình chỉ giải quyết 06 vụ, xét xử phúc thẩm theo hướng giữ nguyên bản án sơ thẩm 07

vụ; sửa do nguyên nhân khách quan 07 vụ, chưa có kết quả xét xử, giải quyết phúc thẩm 04 vụ.

Trong công tác giải quyết án hình sự, có sự phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như các cơ quan khác có liên quan nên công tác giải quyết án hình sự luôn đúng người, đúng tội, không có trường hợp oan sai, tất cả đều giải quyết trong hạn luật định, không có vụ án nào bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan.

+ Án tranh chấp dân sự:

Thụ lý 31 vụ việc, giải quyết 24 vụ việc, đạt tỉ lệ 77,4%. Trong đó công nhận sự thỏa thuận của các đương sự 04 vụ, đưa ra xét xử 11 vụ, đình chỉ 09 vụ; hòa giải thành 13 vụ, đạt tỉ lệ 54 % số án đã giải quyết. Còn tồn 7 vụ án, do có đương sự ở địa phương có dịch Covid-19 nên chưa giải quyết được và có 01 vụ đang tạm đình chỉ.

Án dân sự không bị kháng, kháng nghị.

Năm nay lượng án dân sự thụ lý giảm 31 vụ so với năm 2020 do có 15 vụ án thuộc trường hợp phải chuyển địa bàn, nên Tòa án xóa sổ thụ lý. Số lượng án giải quyết có giảm so với năm 2020, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhiều đương sự ở địa phương có dịch, tòa án không thể triệu tập để làm việc được. Các quan hệ tranh chấp liên quan đất đai đặc biệt là tranh chấp về đất rừng có tính chất phức tạp, giá trị tài sản tranh chấp lớn, đương sự trong vụ án không hợp tác, gây khó khăn trong việc giải quyết các loại án nên lượng án giải quyết còn thấp.

+ Án Hôn nhân và gia đình:

Thụ lý 156 vụ việc, giải quyết 149 vụ việc, đạt tỉ lệ 95,9%.

Trong đó: Công nhận sự thuận tình ly hôn 96 vụ, việc; xét xử 31 vụ, đình chỉ 22 vụ, việc. Hòa giải thành 126 vụ (trong đó có 08 vụ hòa giải thành theo Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án), đạt tỉ lệ 79% trên tổng số án đã giải quyết.

Lượng án hôn nhân và gia đình thụ lý năm nay chỉ tăng 02 vụ, việc so với năm 2020 là do có 06 vụ án thuộc trường hợp phải chuyển địa bàn, nên Tòa án xóa sổ thụ lý; có một số trường hợp sau khi hòa giải viên hòa giải đã tự nguyện rút đơn. Án bị kháng cáo 02 vụ; không có án bị kháng nghị; kết quả xét xử phúc thẩm cả 02 vụ y án; có 02 vụ án đang tạm đình chỉ.

Công tác hòa giải luôn được đơn vị đặc biệt chú trọng nên tỉ lệ hòa giải thành và chất lượng giải quyết đạt hiệu quả cao.

+ Án Kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động:

Tòa án không thụ lý vụ án nào.

+ Án Phá Sản:

Tòa án đã thụ lý 01 vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản, Hiện đang giải quyết.

+ Công tác giải quyết việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án:

Thụ lý 03 hồ sơ/03 đối tượng bị đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và 02 hồ sơ/02 đối tượng bị đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Đã giải quyết chấp nhận đề nghị 05 hồ sơ, đã đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời hạn 12 tháng là 02 đối tượng, thời hạn 18 tháng là 01 đối tượng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 02 đối tượng với thời gian là 12 tháng. Số hồ sơ bị khiếu nại 02 hồ sơ, tòa án tỉnh đã giải quyết theo hướng không chấp nhận đơn khiếu nại.

Xét Rút ngắn thời hạn cai nghiện bắt buộc: Thụ lý 12 hồ sơ/12 đối tượng, đã giải quyết chấp nhận đề nghị 12 hồ sơ/12 đối tượng. Tất cả các hồ sơ đều không có khiếu nại, kiến nghị gì.

+ Công tác thi hành án hình sự:

Tổng số người bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật: 123 bị án.

Trong đó: Đã uỷ thác thi hành án 24 bị án, ra quyết định thi hành 99 bị án, đạt tỷ lệ 100%.

Cho hoãn thi hành án 08 bị án; đề nghị rút ngắn thời gian thử thách án treo thụ lý 11 hồ sơ/11 bị án, trong đó chấp nhận 11 hồ sơ/11 bị án. Tất cả các hồ sơ đều giải quyết đúng pháp luật, không bị khiếu nại, kiến nghị gì.

Công tác phối hợp giữa Tòa án với các cơ quan có nhiệm vụ thi hành án đảm bảo chặt chẽ. Theo chức năng luật định, Tòa án đã phối hợp với cơ quan Công an và chính quyền địa phương trong thi hành án phạt tù, trong thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, đảm bảo quyền lợi được miễn, giảm chấp hành hình phạt của bị án theo luật định.

Công tác gửi bản án, quyết định cho Sở tư pháp được thực hiện thường xuyên, đúng thời hạn.

+ Công tác giám đốc kiểm tra của Tòa án nhân dân tỉnh:

Qua các đợt kiểm tra trong năm 2021 của phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị có 189 hồ sơ được kiểm tra gồm: 156 hồ sơ các loại án, 33 hồ sơ thi hành án hình sự. Sau khi kiểm tra đã có kết luận: 100% hồ sơ các loại án đơn vị giải quyết, xét xử đúng hạn luật định, chất lượng giải quyết, xét xử đảm bảo đúng quy định; Công tác thi hành án hình sự kịp thời, đúng quy định pháp luật.

+ Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại:

Công tác giải quyết ý kiến thắc mắc, đơn thư khiếu nại, tố cáo trong đơn vị luôn được chú trọng và giải quyết kịp thời. Trong năm qua, đơn vị có 02 trường hợp khiếu nại và đã giải quyết 02 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Các trường hợp đã được giải quyết không có khiếu nại, kiến nghị gì.

+ Công tác Hội thẩm nhân dân:

Năm 2021, đơn vị đã phối hợp với Trường đoàn Hội thẩm để tổ chức tổng kết công tác Hội thẩm trong nhiệm kỳ Hội thẩm 2016 – 2021. Đơn vị cũng đã

phối hợp với Mặt trận và Hội đồng nhân dân thị xã để dự kiến danh sách, giới thiệu nhân sự để Hội đồng nhân dân tổ chức bầu các Hội thẩm nhiệm kỳ mới 2021-2026; kịp thời trao đổi, rút kinh nghiệm với các đồng chí Hội thẩm, nhất là các Hội thẩm mới được bầu để giải quyết công việc được thuận lợi hơn. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các Hội thẩm tham gia các lớp tập huấn do Tòa án tỉnh tổ chức.

+ Công tác thi đua khen thưởng:

Trong năm 2021, Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà thực hiện nghiêm túc các đợt thi đua do Tòa án nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát động, trong đó có chuyên đề thi đua: “Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại của Đất nước” (từ ngày 01/3/2021 đến ngày 31/5/2021); thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân, và các lễ kỷ niệm lớn của đất nước. Căn cứ vào Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, đơn vị đã đăng ký và được Hội đồng thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và xem xét đề nghị tặng Bằng khen đối với các cá nhân, tập thể có thành tích trong năm 2021.

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN:

1. Tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động của TAND thị xã Hương Trà trong năm 2021 vẫn còn một số khuyết điểm, thiếu sót như:

- Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giải quyết, xét xử các loại án, vẫn còn hiện tượng giải quyết án còn chậm;

- Tỷ lệ giải quyết án tranh chấp Dân sự, kinh doanh thương mại chưa cao

2. Nguyên nhân:

- Các vụ án tranh chấp dân sự có tính chất phức tạp ngày càng nhiều, các đương sự không hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án, làm việc giải quyết vụ án bị kéo dài.

- Các vụ án đang trong quá trình xây dựng hồ sơ, một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội Tòa án không thể triệu tập đương sự, xác minh thu thập chứng cứ xây dựng hồ sơ để đưa ra xét xử.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2022:

Với nhiệm vụ chính trị được giao và trên cơ sở kết quả công tác đã đạt được trong năm 2021, để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, đơn vị Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà đề ra các phương hướng, mục tiêu phấn đấu như sau:

- Nâng cao năng lực, nghiệp vụ xét xử, điều hành phiên tòa, việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không xử oan

người không có tội, hạn chế thấp nhất việc án bị cải sửa, hủy. Phấn đấu giải quyết 100% các vụ án hình sự đã thụ lý, tiếp tục tăng cường công tác xét xử rút kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án và nhằm tuyên truyền giáo dục pháp luật đến người dân.

- Chú trọng công tác thuyết phục, hòa giải trên cơ sở pháp luật, tôn trọng nguyên tắc tự thỏa thuận, tự định đoạt của các bên, đảm bảo sự chính xác, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức xã hội và của công dân. Phấn đấu giải quyết 90 - 95% các vụ án về dân sự đã thụ lý (trong đó tỷ lệ hoà giải thành đạt từ 40 - 50%), hạn chế thấp nhất việc để án quá hạn luật định.

- Về công tác Thi hành án hình sự: Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự. Phấn đấu ra quyết định đúng thời hạn 100% đối với các trường mà bản án đã có hiệu lực pháp luật.

- Hoàn thành các kế hoạch và chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân thị xã năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà, kính mong Hội đồng nhân dân xem xét chỉ đạo để đơn vị Tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đơn vị xin cảm ơn!

Nơi nhận:

- Thường vụ Thị ủy;
- HĐND thị xã;
- Lưu VT.

CHÁNH ÁN



Lê Hữu Nam

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

